



ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ

ภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

ในเดือนสิงหาคม 2559 เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าโดยรวมปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนจากเศรษฐกิจจีนและญี่ปุ่นเป็นสำคัญ

เศรษฐกิจสหรัฐฯ ชะลอตัวตามการบริโภคภาคเอกชนและภาคการผลิตที่ปรับลดลงบ้าง หลังขยายตัวดีต่อเนื่องในไตรมาสที่สอง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโดยรวมยังอยู่ในทิศทางการฟื้นตัว สะท้อนจากตลาดแรงงานที่ฟื้นตัวต่อเนื่องและความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ยังอยู่ในระดับสูง ด้านเศรษฐกิจกลุ่มยูโรทร่งตัวจากเดือนก่อนแต่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น สะท้อนจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่อยู่ในระดับต่ำจากความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนทางการเมืองในบางประเทศ และความกังวลต่อการฟื้นจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) สำหรับเศรษฐกิจญี่ปุ่นปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนตามภาคการผลิตในกลุ่มสินค้าขั้นกลาง ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการกระตุ้นการลงทุนของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การส่งออกและการบริโภคภาคเอกชนยังอ่อนแอ

เศรษฐกิจจีนในเดือนสิงหาคม 2559 ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน เป็นผลจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สามารถกลับมาดำเนินการได้หลังประสบเหตุอุทกภัย และการประชุมเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเงินของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจก้าวหน้ากับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Group of Twenty : G20) ในเดือนก่อนสิ้นสุดลง ส่งผลให้ภาคการผลิตและการบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การลงทุนโดยรวมทร่งตัวตามการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่ยังชะลอตัว แม้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและภาคอสังหาริมทรัพย์ปรับดีขึ้น โดยรวมเศรษฐกิจจีนยังคงมีทิศทางชะลอตัว

เศรษฐกิจของประเทศเอเชียไม่รวมจีน ในภาพรวมใกล้เคียงกับเดือนก่อน สะท้อนจากภาคการส่งออกโดยรวมที่ทร่งตัว มีเพียงบางประเทศที่มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวตามสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากได้รับผลดีจากการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในเดือนกันยายน อาทิ เกาหลีใต้ และไต้หวัน ส่วนการบริโภคภาคเอกชนแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โดยการบริโภคภาคเอกชนในประเทศมาเลเซียและฟิลิปปินส์ปรับดีขึ้นจากการซื้อรถยนต์รุ่นใหม่ที่อยู่จำหน่ายในเดือนนี้ ในขณะที่การบริโภคภาคเอกชนของประเทศเกาหลีใต้ชะลอตัว หลังมาตรการลดภาษีสินค้าคงทนสิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา

อัตราเงินเฟ้อโลกในเดือนสิงหาคม 2559 ทร่งตัวอยู่ในระดับต่ำ ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อน